

## สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

### สื่อสิ่งพิมพ์

- ภาพข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ไทยรัฐ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๖ กรอบข่าว หน้า ๗)
- ป่าไม้คุ้มครองป่าลุ่มหมดสัมปทาน (มติชน ๒๑ พ.ย.๒๕๖๖ หน้า ๖)
- Sustainable Talk: ชูแนวคิด'ป่าคือบ้านทุกคน' (เดลินิวส์ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๖ กรอบข่าว หน้า ๑)

### สื่อออนไลน์

- ชาวบ้านแห่จับจองสวนป่าลุ่มน้ำหมดสัมปทาน หลังลือสะพัดกรมป่าไม้ให้เช่า (บ้านเมือง ๒๐ พ.ย.๒๕๖๖) <https://www.banmuang.co.th/news/region/355769>
- ทส.สั่งดูแล นทท. กำชับ "ปลอดภัย-ไม่แออัด" รองรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาว (ไทยรัฐ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๖) <https://www.thairath.co.th/news/local/2742123>
- “พัชรวาท” กำชับ “ปลอดภัย-ไม่แออัด” รองรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น (ผู้จัดการออนไลน์ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๖) <https://mgronline.com/politics/detail/9660000104359>
- “พัชรวาท” สั่งรองรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาว ลั่นต้องปลอดภัย – ไม่แออัด (สยามรัฐ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๖) <https://siamrath.co.th/n/494133>

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: พุธ 22 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 74

ฉบับที่: 24046

หน้า: 7(บนซ้าย)

Col.Inch: 9.41

Ad Value: 9,410

PRValue (x3): 28,230

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน  
ผ้าพระกฐินให้กรมป่าไม้นำไปถวายพระสงฆ์เจ้าพระยาภาคถ้วนไตรมาสมี สุธชัย  
อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่.

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 21 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16690

Col.Inch: 13.15

Ad Value: 14,465

หน้า: 6(ล่างขวา)

PRValue (x3): 43,395

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ป่าไม้คุ้มครองป่าลัมหมดสัมปทาน

## ป่าไม้คุ้มครองป่าลัมหมดสัมปทาน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ ปิดประกาศคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของบริษัท นิวนิช จำกัด รวม 5,000 ไร่ ในพื้นที่ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ หลังจากสิ้นสุดอนุญาตเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระชุ่ม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ร่วมกับชุดรักษาความสงบหมู่บ้านตั้งจุดตรวจบริเวณทางเข้าพื้นที่ ป้องกันการลักลอบตัดผลปาล์มน้ำมัน และรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุรุนแรง เนื่องจากขณะนี้มียุทธศาสตร์ประชาชนผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน ชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเข้าจับจองพื้นที่รายละ 10 ไร่ หลังจากมีข่าวลือว่ากรมป่าไม้จะให้ประชาชนเข้าพื้นที่ต่อจากบริษัทเอกชน ทำให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงพื้นที่กัน

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้วางจะต่ออนุญาตสัมปทานให้กับบริษัทเอกชนหรือไม่ หากที่ผ่านมามีผิดเงื่อนไขอนุญาตสัมปทาน ก็จะต่ออนุญาตให้ แต่หากผิดเงื่อนไขจะไม่ต่อให้ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าที่ผ่านมามีบริษัทเอกชนดังกล่าวไม่เคยชำระค่าภาคหลวงการเก็บหาของป่า ผลปาล์มน้ำมัน ให้กับรัฐมาตั้งแต่ปี 2537



# ชูแนวคิด 'ป่าคือบ้านทุกคน'

## สร้างชุมชนบริหาร 'คาร์บอนเครดิต'



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นหลักระดับโลก ที่ถูกความมีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในวงกว้าง ปี 2564 มีรายงานอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ซึ่งนำมาสู่วาระการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26

กว่า 200 ประเทศปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียส

โดยนักวิทยาศาสตร์แนะนำว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องลดลง 45% จาก พ.ศ. 2563 ภายใน พ.ศ. 2573 และการปล่อยมลพิษต้องเป็นศูนย์ภายใน พ.ศ. 2593 เพื่อให้อุณหภูมิของโลกอยู่ในเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งนำมาสู่การลงนามร่วมกันภายใต้ข้อตกลงในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยภาครัฐและภาคเอกชนไทยก็ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อน

ความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ

การดูแลรักษาป่า รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเป็นกลไกสำคัญ ช่วยการกักเก็บคาร์บอน บรรเทาความรุนแรงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่โลกกำลังเผชิญ ชุมชนต้นแบบ เครื่องข่ายป่าชุมชน ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเข้มแข็งซึ่งร่วมกันอนุรักษ์ป่าผ่านกลไกคาร์บอนเครดิต ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครือข่ายชุมชน ตำบลแม่โป่งมีบทบาทร่วมกับภาครัฐและเอกชนดูแลรักษาป่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ และนับแต่เริ่มโครงการฯ ปี 2563 ในระยะเวลา 3 ปีกว่าสามารถแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ได้เกือบ 100% ลดการเกิดฝุ่นควัน PM 2.5 ทั้งขยายผลสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่เกิดรายได้จากอาชีพใหม่ ๆ เช่น การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพร พวงหรีดจากเศษใบไม้ ฯลฯ ดูแลป่าประสบความสำเร็จ เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าคาร์บอนเครดิตให้กับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ที่ผ่านมาจากกลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนในการจัดทำโครงการฯ นำประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรชุมชน



พาชม โมเดลการอนุรักษ์ผืนป่า ผ่านกลไกคาร์บอนเครดิต แนวคิดความร่วมมือเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันปกป้อง

ดูแลป่ารักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืน โดย วิชัย เป็งเรือน ประธานเครือข่ายป่าชุมชนตำบลแม่โป่ง และผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า ตำบลเรามีทั้งหมด 10



หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย 8 หมู่บ้านมีเขตป่า ส่วนอีก 2 หมู่บ้านไม่มีเขตป่า แต่นำทั้งสองหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป่าชุมชนของเราเพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่า

“การดูแลป่าก่อนหน้านั้นชุมชนที่นี้ดำเนินการต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น มีแนวคิด “ป่าคือบ้านของเราทุกคน” เป็นลมหายใจเป็นแหล่งอาหาร เมื่อเราพึ่งพิงอาศัยป่าจึงต้องดูแลรักษาป่า โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้



ดำเนินการในพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มี 8 ป่าชุมชน โดยมีทีมวางแผนทำงานภาคสนาม โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้เข้าร่วมเป็นทีมวางแผน ร่วมกันเป็นชุดแม่โป่ง ทำงานร่วมกันทั้งหมด”



อย่างเช่น เรวางแผนของบ้านนี้เสร็จก็จะวนไปอีกป่าชุมชนของอีกบ้านหนึ่ง ทุกคนร่วมกันวางแผนทั้ง 8 ป่าชุมชนไม่ใช่เพียงแค่บ้านใดบ้านหนึ่งทำ แต่จะทำไปพร้อมกันซึ่งทำให้เห็นบริบทผืนป่าแต่ละพื้นที่ อีกทั้ง เยาวชน วัยกลางคน รวมถึงผู้สูงอายุก็ร่วมกันทำงาน อย่าง ผู้สูงอายุ มีประสบการณ์เรื่อง



พันธุ์ไม้ วัยกลางคน มีความแม่นยำเรื่องการวัดค่าต่าง ๆ ขณะที่ เยาวชนหรือวัยหนุ่มสาว มีความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ก็จะ

ช่วยกัน โดยที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน โดยมีกองทุนคือ กองทุนดูแลป่าชุมชน และกองทุนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้ใหญ่บ้านวิชัยเล่าอีกว่า จะมีการตรวจลาดตระเวน

ป้องกันไฟ มีหน่วยปฏิบัติการดับไฟป่า โดยทุกเย็นจัดเวรขึ้นไปบนดอยผาผึ้งซึ่งเป็นจุดดูไฟของตำบลสังเกตว่ามีไฟเกิดขึ้นจุดไหนหรือไม่ทำป้ายพื้นที่ป่าใช้ประโยชน์ และทำแนวกันไฟโดยสามารถขยายแนวป้องกันไฟ ป้องกันการบุกรุกป่า

“แต่เดิมเราทำแนวกันไฟกันเป็นประจำอยู่แล้ว โดยประกาศให้ชาวบ้านรวมตัวช่วยกันอย่างน้อยปีละครั้ง แม้ไฟป่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่จะมีลามมาจากสันดอยจากงบประมาณในโครงการฯ สามารถ



ขยายทำแนวกันไฟเพิ่ม ทำสันตอตัน  
ป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามข้ามมาจาก  
เขตข้างเคียง ทั้งนี้ตำบลแม่โป่งมีเขต  
ป่าต่อเนื่องกับอำเภอแม่ออน อำเภอ  
สันกำแพง”

นอกจากนี้ยังทำคอกเสวียนเก็บกักใบไม้ในป่าชุมชน โดย  
บางหมู่บ้านทำทิ้งไว้ในป่าให้ใบไม้ย่อยสลาย หรือบางหมู่บ้านนำ  
ใบไม้ทำปุ๋ยหมัก สร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวรและกึ่งถาวร เพื่อ  
ให้เกิดความชุ่มชื้นในผืนป่าชุมชนของเรา ต้นไม้ที่มีในป่าอยู่แล้ว  
ก็จะมีอัตราการเติบโตที่ดี ส่วนการปลูกป่าเสริมก็มีแต่จะเน้น  
ปลูกในพื้นที่ที่มีต้นไม้ย่อย อย่างบ้านต้นผึ้ง มีพื้นที่หนึ่งที่  
ถูกบุกรุกแผ้วถาง เราขอคื้นำมาปลูกใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์  
กับชาวบ้าน ได้เข้าไปหาหน่อไม้ นำมาทำอาหาร ทั้งนำความเชื่อ  
ทางศาสนา การบวชป่านำมาผนวกควบคู่การดูแลรักษาป่า  
สืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ

ผู้ใหญ่บ้านวิชัย อธิบายอีกว่า นอกจากการดูแลป่า ยังสร้าง  
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายป่าชุมชน อย่างที่บ้านแม่ฮ่องไคร้ นำพื้นที่  
ส่วนกลางของหมู่บ้านที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาเป็นศูนย์เรียนรู้  
อีกทั้งช่วงหน้าแล้ง ใบตองตึง จะร่วงหล่นในป่าชุมชนไม่น้อย  
ใบตองตึงมีคุณสมบัติพิเศษ โดยมีน้ำมันในตัว เมื่อเวลาเจอไฟป่า  
จะดับได้ยาก จึงมีแนวความคิดนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า

แต่เดิมใบตองตึงจะนำมาทำหลังคาบ้าน แต่ตอนนี้ไม่ค่อย  
นิยม จากที่ไปศึกษาดูงานจึงนำมาแปรรูปทำเป็น จานใบไม้ โดย  
ช่วงล่อยกระทงจะนำมาทำเป็นกระทงรักษ์โลก ขณะเดียวกันเศษ  
ใบไม้ที่เหลือจากการตัดขอบจาน นำมาทำเป็นดอกไม้ ทำ  
พวงหรีด ส่วนที่เหลือทำปุ๋ย ฯลฯ ใช้ประโยชน์จากใบไม้วัตถุดิบ  
ที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์ที่สุด ลดการเผากำจัดขยะ โดย  
ปัจจุบันพัฒนาจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนป่าต้นผึ้ง และส่งต่อความรู้  
ให้เยาวชน ปลูกฝังให้เด็ก ๆ เรียนรู้และมีส่วนร่วมโดยขยายสู่  
โรงเรียนในชุมชน ฯลฯ ร่วมกันรักษาป่า รักษาความสมบูรณ์  
ธรรมชาติสร้างความยั่งยืน.

# บ้านเหมือง

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

ชาวบ้านแห่จับจองสวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทาน หลังลือสะพัดกรมป่าไม้ให้เช่า



วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๖ กลุ่มมวลชน ผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน จ.กระบี่ และชาวบ้านในพื้นที่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เข้าจับจองพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน สร้างเพิงพักชั่วคราว มุงด้วยผ้าฝ้าย กระจายตาม จุดต่างๆ ภายในสวนปาล์ม เอกชนรายหนึ่ง พื้นที่หมู่ที่ ๙ , ๑๐ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ที่อายุสัมปทานสิ้นสุดในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๖๖ ที่ผ่านมา พื้นที่กว่า ๗,๒๕๐ ไร่

บางกลุ่มได้มีการจับจองพื้นที่ โดยนับจำนวนต้นปาล์มน้ำมันรายละ ๒๐๐ ต้น หรือประมาณ ๑๐ ไร่ ปักหลักทำเครื่องหมายไว้ โดยมีอดีตผู้นำชุมชน เป็นแกนนำ นำกลุ่มชาวบ้านเข้าจองพื้นที่ โดยมีการปล่อยข่าวว่า หลังจากหมดอายุสัมปทาน กรมป่าไม้ จะไม่ต่อสัญญาให้กับบริษัทเอกชนอีก โดยเปิดให้ ชาวบ้าน เข้าพื้นที่แทนรายละ ๑๐ ไร่ ทำให้ มีชาวบ้านในพื้นที่เข้าจองพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงพื้นที่กันเกิดขึ้น

นายสุเทพ อุประการแก้ว ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ก่อนหมดอายุสัมปทานเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๖๖ ที่ผ่านมา มีข่าวลือว่า หลังจากบริษัทเอกชนหมดอายุสัมปทาน กรมป่าไม้ จะจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านเช่าทำประโยชน์ รายละ ๑๐ ไร่

ทำให้มีชาวบ้าน จากในพื้นที่ อำเภอลายพระยา และใกล้เคียง และกลุ่มผู้เรียกร้องทำกิน เข้าจับจองพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก มีกลุ่มบุคคลเรียกเก็บค่าดำเนินการ รายละ ๑๐๐๐-๒๐๐๐ บาท ทำให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงพื้นที่กันเกิดขึ้น มีการทะเลาะวิวาท

จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชี้แจงกับชาวบ้านว่า พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันดังกล่าว มีการต่ออนุญาตสัมปทานหรือไม่ หากไม่อนุญาตต่ออายุสัมปทาน จะนำมาจัดให้ชาวบ้านเช่าตามที่มีข่าวหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้เกิดความไม่สงบขึ้น

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการต่ออนุญาตสัมปทานตามที่บริษัท ยื่นขอเสนอไปยังกรมป่า โดยล่าสุด กรมป่าไม้ได้สั่งการให้สำนักบริหารจัดการป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานถูกต้องหรือไม่

มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ และขณะนี้กรมป่าไม้ยังไม่มียุทธศาสตร์ให้ชาวบ้านเช่าพื้นที่รายละ ๑๐ ไร่ จึงขอเตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการเปิดให้ชาวบ้านลงชื่อยื่นเอกสารเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง



## ทส.สั่งดูแล นทท. กำชับ "ปลอดภัย-ไม่แออัด" รองรับท่องเที่ยวฤดูหนาว



"พัชรวาท" สั่งรองรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาว ตามนโยบายรัฐบาล ลั่นต้องปลอดภัย-ไม่แออัด กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการให้ดี พร้อมแนะนำอุทยานน้ำเที่ยงทั้งทะเล-ภูเขา

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๖ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงมาตรการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งในแต่ละปีจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะหัวหน้าอุทยานให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ที่พักสะอาด ลานกางเต็นท์เป็นระเบียบ ขณะเดียวกันในช่วงวันหยุดยาวคาดว่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการเพื่อจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นที่ อยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสุข ไม่อยากให้เกิดภาพความแออัด อยากให้ท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัย ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำเข้มงวดเรื่องห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปที่พักอุทยาน และให้มีการจำกัดขยะ เพื่อเป็นการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม

"รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นกระทรวงที่สามารถสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส และเกิดความประทับใจหลังจากเดินทางกลับ" พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว

สำหรับอุทยานแห่งชาติที่ยากแนะนำให้เดินทางไปในช่วงฤดูหนาว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้คัดเลือกที่สุดแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นมีทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ ศาลาดุสิดาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง, จุดชมวิวยอดดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก, โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์, สันหนอกวัว อุทยานแห่งชาติเขาแหลม, หุบเขาแห่งดอกไม้ หรือพญาเสือโคร่งภูมิลเ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า, ป่าเปลี่ยนสี อุทยานเขาน้ำหนาว, เกาะแปด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน, และหาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เป็นต้น

## “พัชรวาท” กำชับ “ปลอดภัย-ไม่แออัด” รองรับนักท่องเที่ยวไฮซีชั้น



“พัชรวาท” สั่งเข้มรองรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาว “ปลอดภัย-ไม่แออัด” ให้การบ้านทุกหน่วยงานบริหารจัดการให้ดี พร้อมแนะนำอุทยานแห่งชาติน้ำเที่ยงทั้งทะเล-ภูเขา

วันนี้ (๒๐ พ.ย.๖๖) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงมาตรการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นไฮซีชั้นของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ในแต่ละปีจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์และพันธุ์พืช **กรมป่าไม้** และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะหัวหน้าอุทยานให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ที่พักสะอาด ลานกางเต็นท์เป็นระเบียบ

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันในช่วงวันหยุดยาวคาดว่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการเพื่อจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นที่ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแห่งความสุข ไม่อยากให้เกิดภาพความแออัด ให้ท่องเที่ยวอย่างความสะดวก ปลอดภัย รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เข้มงวดเรื่องห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปที่พักเขตอุทยาน และให้มีการกำจัดขยะ เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม

“รัฐบาลภายใต้การนำของ นายกฯเศรษฐา ทวีสิน ได้ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ เป็นกระทรวงที่สามารถสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส และเกิดความประทับใจหลังจากเดินทางกลับ” พล.ต.อ.พัชรวาท ระบุ

พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้แนะนำอุทยานแห่งชาติที่เหมาะสมกับการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูหนาว ว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้คัดเลือกที่สุดแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นมีทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ ศาลาดุสิดาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง, จุดชมวิวยอดดอยผ้าห่มปกอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก, โมโกจูอุทยานแห่งชาติแม่วงก์, สันหนอกวัว อุทยานแห่งชาติเขาแหลม, หุบเขาแห่งดอกไม้ หรือพญาเสือโคร่งภูมิล้อ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า, ป่าเปลี่ยนสีอุทยานเขาน้ำหนาว, เกาะแปดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและหาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง เป็นต้น.

## “พัชรวาท” สั่งรองรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาว ล้นต้องปลอดภัย – ไม่แออัด



“พัชรวาท” สั่งรองรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาว ตามนโยบายรัฐบาล ล้นต้องปลอดภัย – ไม่แออัด กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการให้ดี พร้อมแนะนำอุทยานน้ำเที่ยวทั้งทะเล – ภูเขา

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงมาตรการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ในแต่ละปีจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะหัวหน้าอุทยานให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ที่พักสะอาด ลานกางเต็นท์เป็นระเบียบ ขณะเดียวกันในช่วงวันหยุดยาวคาดว่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการเพื่อจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นที่ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแห่งความสุข ไม่อยากให้เกิดภาพความแออัด ให้ท่องเที่ยวอย่างความสะดวก ปลอดภัย ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้เข้มงวดเรื่องห้ามนำเครื่องตีเหล็กอลูมิเนียมเข้าไปที่ที่พักอุทยาน และให้มีการกำชับขะเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม

“รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงที่สามารถสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส และเกิดความประทับใจหลังจากเดินทางกลับ”

สำหรับอุทยานแห่งชาติที่อยากแนะนำให้เดินทางไปในช่วงฤดูหนาว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้คัดเลือกที่สวยที่สุดแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นมีทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ ศาลาดุสิตาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง, จุดชมวิวยอดดอยผ้าห่มปกอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก, โมโกจูอุทยานแห่งชาติแม่วงก์, สันหนอกวัว อุทยานแห่งชาติเขาแหลม, หุบเขาแห่งดอกไม้ หรือพญาเสือโคร่งภูมโล อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า,ป่าเปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว, เกาะแปดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและหาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง เป็นต้น